

Số: 35 /2020/GM-BQT.R4
V/v: Công tác phòng chống Covid
19 - R4 Goldmark city

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Toàn thể cư dân R4 Goldmark City.

Lời đầu tiên Ban quản trị nhà chung cư R4 – Goldmark City xin gửi đến toàn thể cư dân R4 lời chào trân trọng!

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid19 đã sang giai đoạn mới, gay go hơn, phức tạp hơn, diễn biến trên nhiều quốc gia đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Trong thời gian diễn biến dịch bệnh vừa qua, BQT và BQL đã thực hiện phun sát khuẩn toàn bộ khu Ruby, trang bị nước sát khuẩn tại sảnh tầng 1-B1-B2 và từng thang máy, sát khuẩn tại các tay nắm, nút bấm thang máy, thực hiện dán tuyên truyền tại Bảng tin, và trong thang máy. Từ thời điểm bắt đầu dịch cho đến nay, đã có 1 nhóm Zalo bao gồm chính quyền, Y tế, Công an phường, BQL và BQT liên tục hoạt động, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh tại khu Ruby. Các biện pháp trên vẫn tiếp tục cho đến thời điểm hiện tại.

Đối với việc rà soát các căn hộ có người Hàn Quốc, Trung Quốc, BQL đã có danh sách sơ bộ gửi Y tế phường và Công an phường. Tuy nhiên, danh sách vẫn còn thiếu sót do số lượng cư dân Hàn ở khu Goldmark rất lớn và biến động liên tục.

Theo nội dung cuộc họp đột xuất chiều 23/2, Chủ tịch UBND Thành phố đã có Văn bản số 180/VP-UBND ngày 24/02 giao Công an Thành phố chỉ đạo Công an quận, phường phối hợp BQL Tòa nhà, Khu chung cư tiến hành rà soát đến từng người dân, hộ gia đình có người dân hoặc người nước ngoài đã đi/đến 2 tỉnh, thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang phải thông báo cơ quan chức năng trên địa bàn, BQT sẽ phối hợp theo Kế hoạch rà soát của Công an phường.

Ngay 14h chiều mai, BQT sẽ họp với BQL, Công an phường và Y tế phường để thảo luận đưa ra các phương án tổng thể trong thời gian tới. Hiện nay, BQT sẽ tiếp tục dán tờ Thông báo tiếng Hàn, Việt tại sảnh tầng 1-B1-B2 và trong thang máy, đồng thời sẽ tiến hành phát loa vào các khung giờ cao điểm, giờ buổi tối bằng tiếng Hàn –Việt.

Bắt đầu từ ngày mai, BQL sẽ thực hiện rà soát, khảo sát từng hộ tại khu Ruby để lên danh sách cụ thể các công dân Hàn Quốc tại khu Goldmark City.

Với số lượng cư dân Hàn tương đối lớn ở khu Goldmark City, thực sự rất cần sự phối hợp của cư dân trong việc giám sát trong cộng đồng, sự tích cực của BQL



và sự vào cuộc quyết liệt của cả Hệ thống chính quyền để thực hiện phòng dịch hiệu quả, tránh kỳ thị cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng, thực hiện với khẩu hiệu Không Chủ quan nhưng cũng đừng Bi quan.

Đồng thời, nhân đây BQT cũng đề nghị Quý cư dân có các biện pháp tự phòng ngừa như thực hiện sát khuẩn và đeo khẩu trang khi vào thang máy, tránh chỗ tụ tập đông người, chủ động thông tin tới BQT để kịp thời báo Chính quyền đối với các trường hợp nghi ngờ...

Ban quản trị đang và sẽ tiếp tục bổ sung thêm các biện pháp phòng dịch trong thời gian tới. Khi có các biện pháp bổ xung BQT sẽ thông báo để cư dân nắm được và phần nào yên tâm!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BQT.

T/M BAN QUẢN TRỊ NHÀ R4

Trưởng ban



Đặng Tiên Phương

